

NGƯỜI CAO TUỔI THÁI BÌNH

Chăm lo khuyến học, khuyến tài

Thời gian qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Gia đình ông Phạm Minh Đăng, Chủ tịch Hội NCT phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) nhiều năm liền được nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", bản thân ông Đăng luôn dành thời gian quan tâm, chăm lo đến việc học hành của các cháu. Mỗi ngày ông dành từ 1 - 2 tiếng kèm các cháu của mình học tập. Ông chia sẻ: Con cháu có thành tích học tập tốt khiến tôi cảm thấy phấn khởi và tự hào. Để dạy bảo các cháu, tôi thường xuyên tìm hiểu thêm kiến thức, phương pháp làm bài mới, từ đó giảng giải cho các cháu, tạo hứng thú khi các cháu học với ông.

Tại thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ), ông Đào Ngọc Chêm năm nay đã gần 80 tuổi nhưng hàng ngày vẫn động viên con cháu học hành. Các cháu của ông cháu lớn đã học đại học, cháu nhỏ học tiểu học nhưng năm học nào cũng được nhận giấy khen của huyện, của trường vì đạt thành tích học tập tốt. Ông Chêm cho biết: Tôi luôn động viên các cháu cố gắng học tập. Khi các cháu đạt thành tích tốt, tôi trích một phần lương hưu của mình để mua sách, bút, dụng cụ học tập tặng các cháu, động viên các cháu rèn luyện, tu dưỡng, thi đua lập thành tích cao trong học tập.

Ông Vũ Viết Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Đông Hưng cho biết: Hội NCT huyện phối hợp với Hội Khuyến học huyện vận động NCT và các thành viên trong gia đình tích cực động viên con cháu học tập, rèn luyện, ủng hộ quỹ khuyến học ở địa phương và đồng họ. Đến nay, số dư quỹ khuyến học đồng họ



Ông Phạm Minh Đăng, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) dành từ 1 - 2 tiếng/ngày để kèm các cháu của mình học tập.

toàn huyện đạt trên 2 tỷ đồng. Toàn huyện có trên 9.710 gia đình hội viên NCT được công nhận "Gia đình hiếu học", 540 dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ hiếu học". Vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày giỗ tổ, các dòng họ tổ chức khen thưởng cho con cháu có thành tích học tập tốt, tạo sức lan tỏa và dẫn dắt hình ảnh đẹp văn hóa của mỗi dòng họ. Ngoài ra, nhiều hội viên NCT là bác sĩ, cán bộ, sĩ quan quân đội nghỉ hưu trở về địa phương tình nguyện làm báo cáo viên, giáo viên giảng dạy tại trung tâm học tập cộng đồng, say mê, gắn bó với công tác khuyến học, khuyến tài.

Ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Trong 5 năm 2016 - 2021, Hội NCT tỉnh đã xây dựng được quỹ khuyến học đồng họ đạt trên 15 tỷ đồng, có 3.450 NCT tham gia ban chấp hành hội khuyến học xã, phường, thị trấn và ban khuyến học đồng họ. Toàn hội có trên 68.000 gia đình hội viên được công nhận "Gia đình hiếu học", 3.800 dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ hiếu học". Nhiều hội viên tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài như ông Nguyễn Thanh Cẩm, ông Đặng Văn Cao có 15 năm đóng

góp cho phong trào khuyến học của tỉnh; ông Phạm Văn Phùng, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã Thanh Tân (Kiến Xương). Một số hội NCT cơ sở vận động hội viên giáo dục con cháu chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội như: Hội NCT xã Vũ Lăng, xã Đông Trung, thị trấn Tiên Hải (Tiền Hải); Hội NCT thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ); Hội NCT phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) phối hợp với lực lượng công an vận động nhân dân, con cháu tham gia giữ gìn an ninh trật tự, không tàng trữ, buôn bán, vận chuyển pháo nổ, thả đèn trời, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT tỉnh tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài, từ đó tạo sự lan tỏa hơn nữa, thu hút đồng bào cán bộ, hội viên tham gia.

TIẾN ĐẠT

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021

QUỲNH PHỤ

Thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, nâng cao chất lượng dạy và học

Tước yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tranh thủ thời gian tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt, các trường học ở Quỳnh Phụ triển khai nhiều phương án dạy học để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng dạy và học.

Năm học 2021 - 2022, Trường THCS An Ninh có 13 lớp với 564 học sinh. Thời điểm này, dù dịch đã được kiểm soát và các địa phương đang chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới, tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch vẫn được nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thầy giáo Nguyễn Văn Phước, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để bảo đảm chương trình giảng dạy, ngay khi có chỉ đạo về thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 trong tình hình mới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của ngành Giáo dục; chỉ đạo giáo viên tận dụng thời gian dạy được kiểm soát tốt tổ chức dạy trực tiếp các chương trình chính khóa vào buổi sáng và bổ sung 2 buổi chiều nhằm đẩy nhanh tiến độ; chuẩn bị sẵn sàng máy móc, trang thiết bị trong tình huống dịch xảy ra sẽ dạy học trực tuyến.

Cũng như Trường THCS An Ninh, tại Trường Tiểu học Quỳnh Hải, tranh thủ thời gian dịch đang được kiểm soát tốt, giáo viên của Trường tập trung giảng dạy trực tiếp cho học sinh. Thầy giáo Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi tập trung dạy chương trình chính khóa, nếu



Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học và THCS An Thanh (Quỳnh Phụ).

dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến công đồng và học sinh phải ở nhà học thì sẽ dạy học trực tuyến. Mỗi giáo viên sẽ chủ động tìm hiểu, soạn bài giảng và tìm những phần mềm phù hợp nhất, để sử dụng nhất cho học sinh. Các thầy cô sẽ liên kết với học sinh tạo ra một nhóm để học sinh biết lịch dạy cũng như nội dung bài giảng, từ đó có sự chuẩn bị chu đáo.

Để thích ứng với tình hình dịch như hiện nay, ngành Giáo dục Quỳnh Phụ đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu học tập trực tiếp; dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, học theo ca, thực hiện giãn cách và dạy học trực tuyến. Tranh thủ tối đa thời gian an toàn về dịch bệnh để tổ chức dạy học trực tiếp, khuyến khích nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục Quỳnh Phụ là chuyển

đổi trạng thái hoạt động giáo dục thích ứng với tình hình mới, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến. Phối hợp với ngành Y tế chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp cho tình huống dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có văn bản hướng dẫn các trường về nhiệm vụ chuyển môn trong điều kiện thích ứng với diễn biến của dịch, trong đó xây dựng ít nhất 3 phương án dạy học phù hợp: dạy học trực tiếp; dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, học theo ca, thực hiện giãn cách và dạy học trực tuyến. Tranh thủ tối đa thời gian an toàn về dịch bệnh để tổ chức dạy học trực tiếp, khuyến khích nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục Quỳnh Phụ là chuyển

các nội dung cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đề ra, cùng với việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho các khối lớp, trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Phòng yêu cầu các trường đầu tư bổ sung máy tính, ti vi, nâng cao dung lượng đường truyền internet, các trang thiết bị phục vụ việc dạy học trực tuyến.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các trường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2021 - 2022, ngành Giáo dục Quỳnh Phụ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vừa thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục.

NGUYỄN CƯỜNG

Sẻ chia yêu thương với cộng đồng



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Quý (Tiền Hải) hỗ trợ gạo hàng tháng cho bà Đỗ Thị Sáo, thôn Ốc Nhuận.

Xây dựng lối sống đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư là nội dung nổi bật trong phong trào phụ nữ ở Thái Bình, qua đó đã góp phần lan tỏa tình yêu thương, sẻ chia khó khăn trong cộng đồng.

Ở tuổi 94, lễ ra bà Đỗ Thị Sáo, thôn Ốc Nhuận, xã Đông Quý (Tiền Hải) phải được con cháu chăm sóc, phụng dưỡng. Nhưng ngược lại, bà phải nuôi, chăm sóc người con hơn 60 tuổi bị bệnh của mình. Gánh nặng của bà đã nhẹ hơn khi được các cấp hội phụ nữ sẻ chia bằng việc hỗ trợ gạo hàng tháng và thăm hỏi khi ốm đau. Cũng như bà Sáo, nhiều hội viên phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được nhận hỗ trợ từ các cấp hội bằng nhiều cách khác nhau: xây mái ấm tình thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ sinh kế... Anh Vũ Văn Lũy, thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng (Tiền Hải) cho biết: Chị gái tôi là Vũ Thị Nhung trí

tuệ, sức khỏe kém. Vì nhà đã xuống cấp nên hai mẹ con chị trước phải ở cùng gia đình tôi. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện, Hội LHPN xã đã hỗ trợ kinh phí cùng với sự giúp đỡ của hội tộc, hàng xóm, các nhà hảo tâm để xây mái ấm tình thương. Từ khi về nhà mới, chị tôi phấn khởi, dường như khỏe hơn trước.

Cùng với bà Sáo, chị Nhung, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã vận động, quyên góp 5,1 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 156 mái ấm tình thương; thăm hỏi, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 26,5 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, năm 2020, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tình ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra với số tiền và hàng hóa trị giá trên 4 tỷ đồng. Các cấp hội đã và đang triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ bị

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi mái ấm tình thương được xây dựng, sửa chữa, mỗi món quà được trao tặng là niềm vui không chỉ đối với phụ nữ, trẻ em nghèo mà là niềm vui, hạnh phúc của những người làm công tác hội. Suy nghĩ ấy đã khơi dậy trong mỗi cán bộ, hội viên sự tận tâm, sáng tạo trong cách làm để có thể giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn kịp thời, chính xác.

Tại Vũ Thư, hàng tháng, 165 hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo được nhận 10 - 15kg gạo từ mô hình hỗ trợ gạo tình thương. Chị Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Cùng với mô hình hỗ trợ gạo tình thương, các cơ sở hội đã triển khai mô hình mái ấm tình thương để xây nhà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; mô hình thu gom, phân loại rác thải tại hộ và tiết kiệm để gây quỹ hội, từ đó tạo nguồn kinh phí hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo. Chi

XUÂN PHƯƠNG

► CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Truyền thông bảo đảm an toàn giao thông cho công nhân

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh vừa tổ chức buổi truyền thông về Luật Giao thông đường bộ và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho gần 400 công nhân Công ty TNHH May Texhong Thái Bình (khu công nghiệp Phúc Khánh).

Tại buổi truyền thông, các đại biểu được truyền đạt nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ cùng những kiến thức bảo đảm trật tự ATGT; nguyên nhân gây tai nạn giao thông; các biện pháp phòng ngừa và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự ATGT; tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện văn hóa giao thông, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Ngoài ra, các đại biểu còn được tập huấn các nội dung của Bộ luật Lao động năm 2019.

Nhân dịp này, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh trao quà cho nữ công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, trao mũ bảo hiểm cho đoàn viên mới kết nạp.

ANH THƠ

► CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH Tặng 5 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh vừa tổ chức trao tặng 5 máy tính bảng trị giá 5 triệu đồng/máy cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở các xã An Thanh (Quỳnh Phụ), Dương Phúc (Thái Thụy), Hiệp Hòa (Vũ Thư), Hồng Thái (Kiến Xương), Tây Đô (Hưng Hà).

Đây là một trong những hoạt động của Công đoàn Ngân hàng CSXH hưởng ứng chương trình "Sống và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ngoài máy tính bảng, các em học sinh còn được hỗ trợ thẻ sim đã mua thuê bao tháng 1 năm, được cán bộ kỹ thuật Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh hướng dẫn sử dụng, cài đặt các phần mềm phục vụ học tập; đồng thời, được tặng quà là 1 chiếc chăn bông.

Những chiếc máy tính bảng và quà được gửi tới các em học sinh thể hiện sự quan tâm của Công đoàn Ngân hàng CSXH, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn trong bối cảnh dịch Covid-19; đồng thời, tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập.

MINH HƯỜNG



Đại diện Công đoàn Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trao tặng máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.